



ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

ฉบับที่ 4/2559

เรื่อง การกำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการในการให้บุคลากรที่มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี  
และมีภารกิจสำคัญเร่งด่วน ให้มาใช้สิทธิเสนอชื่อฯ ล่วงหน้า

ตามที่คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ออกประกาศ  
คณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 3/2559 ลงวันที่ 29 กันยายน 2559 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการ  
เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรโดยส่วนงาน แล้วนั้น

ด้วยมีส่วนงานสอบถามกรณีบุคลากรของส่วนงานมีภารกิจสำคัญเร่งด่วนและไม่สามารถมาใช้สิทธิ  
เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีในวันที่ 18 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00-15.00 น. ซึ่งเป็นวันที่  
คณะกรรมการสรรหาฯ กำหนดให้ทุกส่วนงานจัดตั้งหน่วยหย่อนบัตรเสนอชื่อฯ เพื่อให้บุคลากรที่มีสิทธิเสนอชื่อผู้  
สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มาใช้สิทธิเสนอชื่อฯ นั้น

คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาแล้ว เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อผู้สมควร  
ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมากขึ้น จึงกำหนดให้บุคลากรของส่วนงานที่มีภารกิจสำคัญเร่งด่วนและไม่สามารถมาเสนอ  
ชื่อฯ ในวันที่ 18 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00-15.00 น. ได้ ให้สามารถมาขอใช้สิทธิเสนอชื่อฯ ล่วงหน้าได้ โดยกำหนด  
วันเสนอชื่อฯ ล่วงหน้าเป็นวันที่ 13 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00-15.00 น. และกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ดังนี้

1. ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2559 บุคลากรของส่วนงานที่มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี และมี  
ภารกิจสำคัญเร่งด่วนไม่สามารถมาเสนอชื่อฯ ในวันที่ 18 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00-15.00 น. ให้ทำหนังสือถึง  
ประธานคณะกรรมการดำเนินการเสนอชื่อฯ ของส่วนงาน เพื่อแจ้งขอใช้สิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง  
อธิการบดี ล่วงหน้า
2. วันที่ 12 ตุลาคม 2559 คณะอนุกรรมการดำเนินการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีของส่วนงาน  
เตรียมจัดตั้งหน่วยหย่อนบัตรเสนอชื่อฯ และทำบัตรเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี โดยบัตรเสนอชื่อให้  
จัดทำตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการสรรหาฯ กำหนด คือแบบฟอร์ม อ.1 ซึ่งสามารถ download แบบฟอร์มได้  
จากเว็บไซต์สำนักงานสภามหาวิทยาลัย [www.council.su.ac.th](http://www.council.su.ac.th) หัวข้อการสรรหาอธิการบดี และให้ประธาน  
คณะอนุกรรมการดำเนินการเสนอชื่อฯ ลงนามกำกับในบัตรเสนอชื่อฯ ทุกใบ

3. วันที่ 13 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 -15.00 น. กำหนดให้เป็นวันเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี  
ล่วงหน้า โดยการเสนอชื่อฯ ให้ดำเนินการดังนี้

3.1 บุคลากรที่มีสิทธิเสนอชื่อฯ ซึ่งได้ทำเรื่องขอใช้สิทธิเสนอชื่อฯ ล่วงหน้า มาใช้สิทธิเสนอชื่อฯ โดยมาลง  
ลายมือชื่อขอรับบัตรเสนอชื่อฯ จากคณะอนุกรรมการดำเนินการเสนอชื่อฯ จำนวน 1 บัตร ซึ่งบัตรเสนอชื่อจะมี  
ลายมือชื่อของประธานอนุกรรมการดำเนินการเสนอชื่อฯ กำกับไว้ แล้วเขียนรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี  
คนละไม่เกิน 2 ชื่อ ลงในบัตรเสนอชื่อฯ ณ จุดหย่อนบัตรเสนอชื่อฯ แล้วนำไปหย่อนลงในกล่องเสนอชื่อฯ ที่จัดไว้

ทั้งนี้ บัตรเสนอชื่อที่ผู้มาใช้สิทธิได้เขียน/ทำเครื่องหมายใดๆ แล้วจะนำมาเปลี่ยนบัตรใหม่ไม่ได้ และห้ามผู้มาใช้สิทธินำบัตรเสนอชื่อออกนอกบริเวณที่จัดให้มีการหย่อนบัตร หรือนอกบริเวณการควบคุมของ คณะอนุกรรมการดำเนินการเสนอชื่อ ฯ

3.2 หลังเวลา 15.00 น. ให้คณะอนุกรรมการดำเนินการเสนอชื่อฯ ปิดหีบบัตรเสนอชื่อฯ แล้วเก็บหีบบัตรเสนอชื่อฯ รวมทั้งบัญชีรายชื่อผู้มาใช้สิทธิเสนอชื่อฯ ล่วงหน้าให้เรียบร้อย

กรณีที่บุคลากรที่มีสิทธิเสนอชื่อฯ ซึ่งมาขอใช้สิทธิเสนอชื่อฯ ล่วงหน้า มาใช้สิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีครบทุกคนแล้ว (100%) และเสร็จสิ้นก่อนเวลา 15.00 น. ให้คณะอนุกรรมการดำเนินการเสนอชื่อฯ ปิดหีบบัตรเสนอชื่อฯ ก่อนเวลา 15.00 น. ได้

3.3 บุคลากรที่มีสิทธิ์เสนอชื่อฯ ซึ่งมาขอใช้สิทธิ์เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีล่วงหน้า ในวันที่ 13 ตุลาคม 2559 แล้วจะไม่มีสิทธิ์มาเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี ในวันที่ 18 ตุลาคม 2559 ได้อีก

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2559

  
(นายสุมนต์ สกลไชย)

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยศิลปากร  
ประธานคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม